

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2022**

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Chương trình tổng thể của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025;

UBND thành phố ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND thành phố Tam Kỳ về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Công văn số 1440/STC-TTr ngày 07/6/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 và Kế hoạch số 138/KH-HĐND ngày 10/6/2022 của HĐND thành phố Tam Kỳ về Tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

UBND thành phố Tam Kỳ báo cáo tình hình, kết quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 5 tháng đầu năm và ước thực hiện 6 tháng và phương hướng thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022, như sau:

#### **I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP):**

##### **1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cơ quan, tổ chức, đơn vị:**

Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về THTK, CLP tiếp tục được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức, trong đó UBND thành phố ban hành văn bản triển khai đến các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường. Ngoài ra hàng quý, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng trong cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo UBND thành phố với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo UBND các xã, phường, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn thành phố. Bên cạnh đó, thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến nhân dân qua các cuộc sinh hoạt và trên truyền thanh xã, phường.

## **2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.**

UBND thành phố đã tập trung tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022;

Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện đầy đủ các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, chấp hành nghiêm dự toán ngân sách 2022 tiết kiệm tối đa các khoản chi lễ hội, hội nghị, đồng thời xử lý kịp thời đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân thực hiện trách nhiệm đối với Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có).

Thực hiện nghiêm túc công khai ngân sách theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính, Thành phố thực hiện công khai bằng nhiều hình thức: Thông qua các kỳ họp HĐND, thông qua trực thông tin điện tử...

### **II. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 5 tháng đầu năm 2022 và ước thực hiện 06 tháng:**

#### **1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN:**

Quản lý chi ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện tốt về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước về công tác quản lý ngân sách. Thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo chi theo dự toán và các chế độ quy định. Kiên quyết loại trừ các khoản chi không đúng chế độ, vượt định mức và những khoản chi không hợp lý, chưa cần thiết.

Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 cho tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp. Tổng số tiền tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khi phân bổ dự toán để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương là 10.407 triệu đồng.

Đối với việc quản lý kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định.

Cắt giảm, không tổ chức khởi công, khánh thành các công trình XD CB, tiết kiệm tối đa chi hội nghị, tọa đàm; tiếp khách, khánh tiết, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí. Khi tổ chức hội nghị, tổng kết, luôn gắn với các nội dung thiết thực, xác định rõ thành phần đại biểu tham dự, tránh tình trạng phô trương, hình thức, gây lãng phí thời gian và ngân sách của Nhà nước, đồng thời kết hợp với nguồn vận động xã hội hóa để thực hiện các pano, áp phích tuyên truyền nhằm tiết kiệm ngân sách.

Ngân sách thành phố không bổ sung tăng dự toán chi hoạt động cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường; chỉ giải quyết các nhu cầu chi trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên diện rộng hoặc những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách mới phát sinh.

Về tiếp khách, chi hội nghị và công tác phí: Các địa phương, đơn vị chi theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và quy định của UBND tỉnh Quảng Nam.

Về tiết kiệm nhiên liệu: UBND thành phố đã rà soát đề xuất điều chuyển, thanh lý một số xe công để đảm bảo số lượng theo đúng định mức sử dụng và phương án sắp xếp xe ô tô đã được UBND tỉnh phê duyệt. Không sử dụng xe công vào mục đích cá nhân, và những việc không thiết thực, đi công tác cơ sở thì tổ chức kết hợp theo đoàn.

Về cước phí điện thoại: Điện thoại cố định, điện thoại di động được trang bị đúng đối tượng quy định và thực hiện khoán tiền cước phí điện thoại không vượt mức quy định, điện thoại cố định của mỗi cơ quan đơn vị thực hiện khoán đảm bảo tiết kiệm chi, không dùng cho hoạt động cá nhân.

Về tiết kiệm điện: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, các đơn vị khi xây dựng, quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan Nhà nước, quy chế quản lý tài sản công phải quy định cụ thể một số giải pháp nhằm tiết kiệm điện trong công sở và sử dụng điều hoà nhiệt độ ở các cơ quan, đơn vị khi thật cần thiết.

## **2. Về mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc:**

Việc mua sắm vật tư, tài sản thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đúng mục đích, đúng định mức, đúng nhu cầu, đúng đối tượng và có hiệu quả, phù hợp với các chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Căn cứ vào nhu cầu thực sự bức xúc của các đơn vị mà phân bổ kinh phí mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định đáp ứng nhu cầu tối thiểu phục vụ hoạt động, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu dạy và học của ngành Giáo dục.

## **3. Trong quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản:**

Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2021 là 510.271 triệu đồng, thực hiện 05 tháng đầu năm 2022: 215.591 triệu đồng. (Bao gồm cả kinh phí tỉnh bổ sung trong năm 2022). Ước thực hiện 6 tháng: 232.181 triệu đồng

+ Ngân sách thành phố chi: 216.161 triệu đồng

+ Ngân sách xã phường chi: 16.020 triệu đồng

Tổng số công trình XDCB có nguồn vốn từ NSNN đã quyết toán đưa vào sử dụng trong 05 tháng đầu năm 2021 là 05 công trình với tổng giá trị quyết toán 5.000 triệu đồng, giảm so với chủ đầu tư đề nghị là 15 triệu đồng. Ước 6 tháng 07 công trình, giá trị quyết toán là: 10.000 triệu đồng giảm so với chủ đầu tư thực hiện 25,3 triệu đồng.

Kế hoạch vốn đầu tư thực hiện đúng theo quy định Luật đầu tư công, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, kéo dài.

#### **4. Trong quản lý sử dụng thời gian làm việc:**

Tiếp tục thực hiện đúng Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác kỷ cương, kỷ luật hành chính nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị và Chỉ thị số 06-CT-TU ngày 01/4/2021 của Thành ủy Tam Kỳ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới, cụ thể:

Về hội họp: Trong 05 tháng đầu năm 2022. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 UBND thành phố đã có những biện pháp để chấn chỉnh việc hội họp, tổ chức hội nghị có hiệu quả, thiết thực qua hình thức họp trực tuyến.

Về chấp hành thời gian làm việc của cán bộ công chức: Ngay từ đầu năm UBND thành phố triển khai tổ chức hội nghị cán bộ công chức đã quán triệt nên hầu hết cán bộ công chức đều nghiêm túc thực hiện làm việc đúng giờ quy định.

Tổ chức kiểm tra công vụ định kỳ, đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công việc chung của từng Phòng, Ban, đơn vị, địa phương.

#### **5. Về triển khai và kết quả thực hiện các cuộc vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh:**

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động như: Vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư do UBMTTQVN thành phố phát động; Vận động xây dựng đời sống văn hoá như gia đình văn hoá, thôn khối phố văn hoá, tộc họ văn hoá...; vận động xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị ...

#### **6. Trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên:**

- Về công tác thu hồi đất, giao đất:

+ Đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền UBND thành phố: UBND thành phố ban hành Quyết định thu hồi đất, giao đất kịp thời, đúng quy định đối với hộ gia đình, cá nhân.

+ Đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền của Tỉnh: UBND thành phố đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Trong 05 tháng đầu năm 2022 các trường hợp thu hồi đất, giao đất sai mục đích không xảy ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp sử dụng đất chưa hiệu quả, chậm triển khai thực hiện các dự án, một số hộ dân cũng còn lấn chiếm đất.

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan thu hồi các khu đất cho thuê không đúng quy định.

- Các ngành, các cấp nhất là chính quyền cơ sở được tăng cường công tác quản lý nhà nước, xử lý tốt hơn trên một số lĩnh vực như: quản lý đất đai, xây

dựng đã làm hạn chế thấp nhất việc lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép... Tính đến tháng 05/2022 xử phạt hành chính trên lĩnh vực đất đai 05 trường hợp và số tiền xử phạt nộp ngân sách là 37 triệu đồng.

UBND thành phố đã Ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25/4/2017 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

- Về công tác quản lý, khai thác tài nguyên: UBND thành phố đã ban hành kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 21/3/2022 về kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thành phố năm 2022. Trong đó, giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp cùng phòng Tài nguyên và Môi trường, các ngành có liên quan trên khai thực hiện; Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 về thành lập Đoàn kiểm tra lên ngành về kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thành phố năm 2022.

Các trường hợp khai thác tài nguyên phần lớn được cấp phép khai thác theo thẩm quyền quy định, do đó việc khai thác đảm bảo đúng quy định. Riêng đối với khai thác cát, đất nguyên liệu tình trạng khai thác trái phép đôi lúc vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến môi trường thoát nguồn tài nguyên, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng, cơ quan liên ngành của thành phố thường xuyên kiểm tra, truy quét xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong 05 tháng đầu năm 2022 đã tổ chức khoảng 27 lần kiểm tra, đã phát hiện và xử lý 03 trường hợp sai phạm về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, phạt tiền 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng y), tịch thu 03 xe ô tô (bán đấu giá xung công quỹ Nhà nước số tiền 22.700.000 đồng); 03 xẻng và 04 khối cát. Ước 6 tháng tổ chức 35 lần kiểm tra và tiếp tục phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm.

## **7. Trong công tác thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh, thành phố chỉ đạo các địa phương đơn vị tự kiểm tra và báo cáo theo yêu cầu đúng thời gian. Đồng thời giao cho Thanh tra thành phố xây dựng Kế hoạch thanh tra hàng năm. Trong 05 tháng đầu năm 2022, Thanh tra thành phố đã tổ chức 05 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất, 02 cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch về công tác quản lý đầu tư các dự án XDCCB và về ngân sách, 02 cuộc thanh tra đột xuất về lĩnh vực đất đai. Đến nay đã hoàn thành 02 cuộc và 03 cuộc đang tiếp tục thực hiện. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền là: 77.297.688 đồng, trong đó thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền: 38.792.403 đồng, giảm giá trị quyết toán số tiền: 38.505.285 đồng.

## **8. Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng trụ sở làm việc:**

Trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố được quản lý, sử dụng đúng mục đích và đúng quy định pháp luật về quản lý tài sản công.

**9. Công tác giải quyết thủ tục hành chính:** Hệ thống, rà soát lại những quy định về thủ tục hành chính để cắt bỏ, cắt giảm những thủ tục không cần thiết nhằm giải quyết nhanh, gọn, đúng pháp luật, có chất lượng đối với hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức, không gây phiền hà, những nhiễu. Đặc biệt thông qua hoạt động

của Trung tâm Hành chính công thành phố đã công khai quy trình thủ tục hành chính và đã giải quyết thủ tục hành chính cho công dân ngày càng thuận tiện, rút ngắn thời gian, hồ sơ giao trả cho công dân trễ hẹn giảm nhiều so với thời gian trước đây. Đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng các ngành giải quyết các thủ tục hành chính.

### **10. Trách nhiệm, tính gương mẫu:**

Thực hiện các quy định về sử dụng thời gian làm việc được quan tâm; có biện pháp khuyến khích, khen thưởng xứng đáng, kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có năng suất, chất lượng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không xét khen thưởng đối với cán bộ, công chức viên chức vi phạm giờ làm việc.

Phát huy vai trò, tính gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tâm huyết, tận tụy với công việc. Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ tại các địa phương, lĩnh vực mình phụ trách...

Tuyên truyền tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mỗi cán bộ, công chức, người lao động của thành phố không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.

Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm.

## **III. Kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong công tác thực hành chống lãng phí:**

### **1. Đánh giá kết quả đạt được:**

Với quan điểm vừa tích cực, chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí trong tất cả các lĩnh vực. Trong 5 tháng đầu năm 2022, trên cơ sở Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố Tam Kỳ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, các địa phương, phòng, ban, đơn vị của thành phố cũng đã xây dựng chương trình hành động chống lãng phí của từng địa phương đơn vị. Do vậy công tác tiết kiệm và chống lãng phí đã thực hiện tốt trên tất cả các lĩnh vực.

UBND thành phố đã chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình hành động chống lãng phí của tỉnh gắn với việc học tập tấm gương, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh về tinh thần cần, kiệm, liêm, chính và thực hành tiết kiệm nên đã thực hiện tốt tất cả các lĩnh vực, hạn chế tối đa sai phạm trong quản lý vốn ngân sách, khai thác trái phép khoáng sản và trong tranh chấp, chiếm dụng đất công ích trong nhân dân. Số cán

bộ vi phạm trong công tác quản lý ít, nhận thức của cán bộ đảng viên về công tác này được nâng lên.

## **2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.**

Việc triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt kết quả chưa cao do chưa thành lập Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị trực thuộc, việc báo cáo của các đơn vị chưa đúng thời gian, chất lượng báo cáo chưa đầy đủ các tiêu chí theo đề cương đề ra. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là góp phần thiết thực nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhưng nhiều lúc chưa được người đứng đầu đơn vị quan tâm đúng mức.

Một số trường hợp sai phạm cụ thể:

- Xử phạt hành chính trên lĩnh vực đất đai 05 trường hợp và số tiền xử phạt nộp ngân sách là 37 triệu đồng.

- Về kết quả qua thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2022: Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền là: 77.297.688 đồng, trong đó thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền: 38.792.403 đồng, giảm giá trị quyết toán số tiền: 38.505.285 đồng .

## **IV. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 6 tháng cuối năm 2022:**

### **1. Phương hướng, nhiệm vụ:**

Trong 6 tháng cuối năm 2022, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 những tháng đầu năm và dự tính trong 6 tháng cuối năm 2022 còn gặp nhiều khó khăn nên khả năng hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách thành phố rất khó thực hiện. Vì vậy, UBND thành phố Tam Kỳ đã chỉ đạo ngành thuế, các cơ quan chuyên môn và các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp thu ngân sách để khai thác các nguồn thu, điều hành chi theo đúng dự toán. Chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp về THTK, CLP trên các lĩnh vực, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về THTK, CLP trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội và thu, chi ngân sách năm 2022.

Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành công vụ, thực hiện tốt các kế hoạch, chủ trương, chính sách của Trung ương và Tỉnh. Trên cơ sở Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Chính phủ và của UBND tỉnh, UBND thành phố Tam Kỳ tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định, Công văn số 1986/UBND-TCKH ngày 12/12/2014 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, UBND thành phố Tam Kỳ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với thực hiện “ Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Triển khai

Nghị quyết 08 của TW về nêu gương trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể, quần chúng; trong địa phương để thường xuyên, liên tục đổi mới hình thức thực hiện tuyên truyền, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chung trong các chương trình hành động đoàn thể phát động.

## **2. Các giải pháp:**

- Để thực hiện tốt có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đề nghị các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố, Đảng bộ xã, phường cần tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa nhiệm vụ này vào nội dung sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, cơ quan, tổ chức; cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cụ thể:

### **a. Nâng cao nhận thức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:**

Xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, địa phương, tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Triển khai phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng.

### **b. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực.**

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, tư pháp trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác công khai minh bạch thông tin để tạo điều kiện nhân dân giám sát về công tác THPT, CLP:

Các Phòng, Ban, đơn vị và UBND các xã, phường tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện đầy đủ các quy định về công khai minh bạch để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 theo đúng tiêu chuẩn, định mức, nhiệm vụ được giao trên cơ sở định mức tính quy định thời kỳ ngân sách năm 2022-2025.

Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật ngân sách chấp hành dự toán ngân sách nhà nước 2022 đã được HĐND thành phố nghị quyết thông qua. Cơ quan Tài chính và UBND các xã, phường thực hiện chế độ công khai ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.



Chỉ đạo đẩy mạnh việc đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không nộp thuế đúng thời hạn theo quy định của Luật quản lý thuế.

Không tổ chức các cuộc họp không thật sự cần thiết; không tổ chức những buổi gặp mặt liên hoan lên chức, nâng lương, liên hoan hội nghị sơ kết, tổng kết, tham quan học tập kinh nghiệm ngoài kế hoạch... nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí của cán bộ, đảng viên, nhân dân và Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của thành phố theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

### **c. Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý tài sản nhà nước:**

Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng cơ bản, các quy định mới trong Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng.

Đẩy mạnh việc thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng, nhất là tăng cường vai trò của người dân trong việc theo dõi, quản lý, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của các dự án xây dựng trên địa bàn;

UBND thành phố tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án để đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả vốn đầu tư, trong đó đặc biệt tập trung cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. rà soát sắp xếp các danh mục dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên, các công trình đã hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng chưa quyết toán thì không được ghi kế hoạch vốn, đối với công trình mới phải xác định rõ nguồn vốn đầu tư, có quyết định phê duyệt dự án mới được ghi kế hoạch vốn đồng thời kiên quyết điều chuyển vốn đối với công trình dự án chậm triển khai...

Thực hiện tốt công tác đấu thầu trong xây dựng cơ bản, dịch vụ công ích, và trong lựa chọn nhà đầu tư.

Thực hiện tốt công tác quyết toán các dự án, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng kịp thời để thúc đẩy tiến độ thi công góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư XDCB.

### **d. Công tác thanh tra, kiểm tra:**

UBND thành phố tập trung chỉ đạo cơ quan thanh tra thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022 và xây dựng kế hoạch thanh tra cho năm 2023 trong các lĩnh vực nhạy cảm dễ gây lãng phí, thất thoát tài sản nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc lãng phí và yêu cầu các đơn vị cơ quan phải thường xuyên tự kiểm tra giám sát việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí của đơn vị mình.

Định kỳ yêu cầu các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị mình về UBND thành phố để tổng hợp báo cáo.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 5 tháng đầu năm 2022, ước thực hiện 6 tháng, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 6 tháng cuối năm 2022. UBND thành phố kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh Quảng Nam (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- TVTU, TT.HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Các đại biểu HĐND thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị Thành phố;
- UBND các xã, phường;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**